

## ศิลปะลือการเมืองมมส.ไปโซวีลรัฐ

● เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ นายชาย นครชัย ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม กล่าว ว่า จากการศึกษาสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดกิจกรรมการประกวดผลงานโครงการเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 6 รอบชิงชนะเลิศ ที่มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี โดย สศร. เปิดโอกาสให้นักศึกษาสายศิลปะจากทั่วประเทศ เข้ามาแสดงความสามารถสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะ ทั้งในสาขาจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม โดยในปีนี้มีนักศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมมากกว่า 300 คน และมีการคัดเลือกให้เหลือ 70 คน เพื่อร่วมแข่งขันสร้างผลงานศิลปะในรอบสุดท้าย จากนั้นจะคัดเลือกให้เหลือ 10 คน เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปดูงานพิพิธภัณฑ์ การสร้างสรรค์งานศิลปะ พร้อมกับจัดแสดงผลงานศิลปะ ณ นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินผู้ได้รับการคัดเลือกดังนี้ 1.นายชัชวรินทร์ เชื้อคำเพ็ง มทร.ธัญบุรี 2.นายภูธรวิทย์ ชาญชัย มทร.รัตนโกสินทร์ 3.น.ส.รัตนา สุจริต มทร.รัตนโกสินทร์ 4.นายณรงค์ฤทธิ์ กาลจิตร ม.ศิลปากร 5.น.ส.สิตา อินใหญ่ ม.ศิลปากร 6.นายสิทธิพันธ์ เลาะไชยสงค์ ม.ศิลปากร 7.น.ส.จรัสพร ชุมศรี สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 8.นาย ศิลป์สวัสดิ์ จันทร์ไพสน มทร.ล้านนา 9.นายภัทรวิทย์ บุญพรหม ม.มหาสารคาม และ 10.น.ส.อุษณีย์ นีปือชา ม.สงขลานครินทร์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประกาศผลนั้น มีภาพที่ได้รับความสนใจจากผู้ชม คือ ภาพล้อเลียนการเมืองของนายภัทรวิทย์ บุญพรหม นักศึกษาม.มหาสารคาม ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 ของผู้ชนะการแข่งขัน ชื่อภาพว่า “เมื่อไหร่จะทำตามสัญญา ขอเวลาแต่นานนาน” โดยผู้วาดอธิบายแนวคิด ว่า ต้องการสร้างเรื่องราวตามบริบทของความเป็นจริง ผสมผสานเรื่องราวในจินตนาการ ถ่ายทอดเรื่องราวสถานการณ์ทางการเมือง ที่แต่ละคนล้วนแต่เสแสร้ง ปั่นแต่เรื่องราวสิ่งที่พูด สิ่งที่กระทำ คำสัญญา ล้วนแล้วแต่เป็นเพียงการแสดง โดยในภาพได้มีการล้อเลียน คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นักการเมือง อาทิ ใสไบหน้าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พ.อ.วินัย สุวารี โฆษกคสช. ร่วมกับนักการเมืองหลายคน อย่าง พล.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายฉัตรชัย ใสเกื้อ และพระสุเทพ ปกาภิโร โดยร้อยองค์ประกอบเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้ง รื้อลวดหนาม ธงชาติ รัฐธรรมนูญ เป็นต้น